
Fundargerð ræktunarstjórnar  6. mars 2017 

Mættir eru: Heiðar J. Sveinsson, Þórhallur Atlason, Erla Heiðrún Benediktsdóttir, Jens Magnús 

Jakobsson og Sigrún Guðlaugardóttir. 

1) Fundur settur og farið yfir síðustu fundargerð.   

2) Cataract mál enn í vinnslu. 

3) Farið var yfir ársskýrslu og ársreikning, eins var kynning fyrir ársfund yfirfarin. 

4) Dagskrá ársfunda sett niður. 

5) Tillaga kom fram að ath með að sameina Göngu- og skemmtinefnd við sýningarnefnd. Verður 

tekið áfram með nefndum. 

6) Skilyrði fyrir að senda inn ósk um pörunarbeiðni voru endurskoðuð og ákveðið að taka við 

beiðnum frá öllum tíkareigendum og ráðleggja í takt við hverja tík.  Fallið frá því að hafa 

hámarksfjölda afkvæma sem skilyrði fyrir ræktun.  Haft sem viðmið ræktunarstjórnar að styðjast 

við reglur HRFÍ.  Viðkomandi textum var breytt á heimasíðu. 

7) Pörunarbeiðni bíður með að staðfesting berist á heilsufari. 

8) Samþykkt var að breyta skilyrðum til að komast á ræktendalista, aðlaga þau að kröfum HRFÍ, 

textum breytt á heimasíðu. 

9) Það var rætt um breytingar á aðstöðu fyrir ungliða og sýningarþjálfanir þegar Gæludýr.is missa 

húsnæðið í Korputorgi.  Velt upp þeirri spurning hvort HRFÍ ætti ekki að sækja um stuðning við 

okkar sport frá sveitarfélögum eins og með önnur sport og fá niðurgreidda inniaðstöðu yfir 

veturinn.   

 

F.h. Ræktunarstjórnar, 

HS 


